

ลำพั่ง ตากุด

นายกอบต.ดินจี่

'ผลักดันแหล่งท่องเที่ยวเชิงบรรพชีวิน'



สัมภาษณ์

หลังการค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ภูน้อย บ้านโคกสนาม ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ดร.วราวุธ สุธีธร ที่ปรึกษาด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี และผู้เชี่ยวชาญด้านบรรพชีวิน สันนิษฐานว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่-สกุลใหม่ของโลก ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ให้ความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะท้องถิ่นต่างตื่นตัว และเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อการพัฒนารองรับความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวที่ตามมา

ลำพั่ง ตากุด นาย กอ ก์ การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ดินจี่ ในฐานะผู้บริหารพื้นที่ จึงเข้าร่วมบูรณาการทำงาน โดยเฉพาะงานส่งเสริมเป็นแหล่งศึกษา

เกี่ยวกับฟอสซิล และงานด้านอนุรักษ์ "การค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ ภูน้อย เริ่มตั้งแต่ปี 2551 แต่ด้วยอุปสรรคด้านสภาพภูมิประเทศที่สูงชัน ภูมิอากาศที่มีฝนตกชุก ทำให้การขุดค้นชะงัก ก่อนจะเริ่มลงมือขุดค้นอย่างจริงจังอีกครั้งในช่วง



ปลายปี 2553 ซึ่งจากข้อมูลของ ดร.วราวุธ ทราบว่า ฟอสซิลที่พบมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ค้นพบมา มีจำนวนกว่า 200 ชิ้น คล้ายรูปแบบที่พบที่ภูเก้า อ.สหัสขันธ์ เป็นพันธุ์กินพืชแต่ขนาดใหญ่กว่า อยู่ในยุคจูราสสิกตอนต้นอายุราว 150 ล้านปี โดยเฉพาะหลักฐาน

ชั้นสำคัญ คือ กระดูกฟอสซิลขนาดยาวเกือบ 50 เซนติเมตร และ ฟัน 3-4 ชั้น เป็นฟอสซิลที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังไม่พบว่าตรงกับสกุลใดในโลก คาดว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่-สกุลใหม่ของโลก ยังพบฟอสซิลปลาเลปิโดเทสพุทธรบุตรเอนซิส 5 ตัวอย่าง และฟอสซิลกระดูกสันหลังจระเข้อีก 13 ชิ้นด้วย

อบต.จึงร่วมกับ ดร.วราวุธ และภาควิชาบรรพชีวิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำโครงการจัดตั้งสถานีวิจัยซากดึกดำบรรพ์เคลื่อนที่ โดยจะเริ่มต้นขุดค้นสำรวจหาฟอสซิลเพิ่มเติมอย่างจริงจัง เพื่อการอนุรักษ์และวิจัย

ซึ่งหลังเปิดโครงการ ปรากฏว่า ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านอย่างดี โครงการผ่านประชาพิจารณ์เป็นเอกฉันท์จากชาวบ้านทุกหมู่บ้านทั้งในพื้นที่และตำบลข้างเคียง เพราะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านรอคอย และหวังจะเห็นความสำเร็จของโครงการ"

"ลำพั่ง" บอกว่า ในอนาคต อบต.จะร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเจ้าหน้าที่ สำหรับให้ข้อมูลและความรู้แก่นักท่องเที่ยว นักศึกษา ที่เดินทางมาทัศนศึกษา เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงบรรพชีวิน ซึ่งจะนำความเจริญก้าวหน้าทุกๆ ด้านมาสู่ท้องถิ่นเหมือนพิพิธภัณฑ์สิรินธรไดโนเสาร์ภูเก้า อ.สหัสขันธ์

ชมพิศ ปิ่นเมือง